

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร

๒. สถานการณ์ข้าว เกษตรอินทรีย์ สศก.ระดมสมองร่างยุทธศาสตร์ฉบับที่๒

๓. เกษะข้าวเกษตร

๔. กรมตรวจบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีด้านกฎหมายสหกรณ์

หวังเสริมทักษะบุคลากร-เสริมเชี่ยวชาญเล็บนายทะเบียนสหกรณ์

๕. โคราชตีวผู้ปลูกมันสำปะหลัง พัฒนาศักยภาพลดต้นทุนผลิต

๖. ไทยระสำจันชะลอรับมอบจีทูจี

๗. ห่วงหมดฤดูฝนน้ำไม่เพียงพอเพาะปลูก

๘. หลังกระทรวง: ไม่ได้ขู่

๙. ตรีงแปรรูปผลิตภัณท์ยางพารา เพิ่มมูลค่าแก้ปัญหานี้เกษตรกร

๑๐. ๑๑ข้อเรียกร้องจากชาวปาล์ม-ยางใต้

๑๑. เร่งผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

๑๒. กฟก.ตีวเข้มพนง.เสริมความรู้ฟื้นฟูเกษตรกร

๑๓. หนูนเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยแทนการปลูกข้าว

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

แนวหน้า

เดลินิวส์

มติชน

เดลินิวส์

ไทยรัฐ

คมชัดลึก

โพสต์ทูเดย์

เดลินิวส์

มติชน

เดลินิวส์

คมชัดลึก

คมชัดลึก

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร

21 นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว จากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงต้องเร่งรัดส่งเสริมภาคเกษตรให้ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ทุ่มเงิน 1.44 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในส่วนของภาคเกษตรจะต้องปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างเร่งด่วน โดยการดำเนินการประกอบด้วย 8 ด้านสำคัญ คือ 1. เน้นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ให้มากขึ้น 2. เน้นการพึ่งพาตนเอง ให้มากขึ้น 3. เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรปาล์มน้ำมัน 4. เน้นผลักดันส่งเสริมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ 5. เน้นส่งเสริมการปลูกพืชรองแซมพืชหลัก 6. เน้นส่งเสริมการปลูกพืชแบบหลายชนิด หรือ การปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไปในพื้นที่เดียวกันในรอบปี 7. เน้นสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศให้เพียงพอมากขึ้น และสุดท้าย 8. เน้นสินค้าเกษตรเข้าสู่ยุค “คุณภาพและคุณธรรม” โดยเกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปต้องรับซื้อผลผลิตอย่างมีคุณธรรม เพื่อนำไปแปรรูปได้สินค้าที่มีคุณภาพ โดยไม่มีการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบ จนทำให้มีปัญหา เช่น การผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีคุณภาพ ทำให้ผู้ผลิตเกิดความเชื่อมั่นที่จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไป เป็นต้น.

สานฝัน 'ฮับ' เกษตรอินทรีย์

● สกค. ระดมสมองกว้างยุทธศาสตร์ฉบับ 2

นายเลอศักดิ์ วิวัตรกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สกค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้จัดระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) ให้เหมาะสม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การบริโภค การค้า และการบริการ เกษตรอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล" โดยมีพันธกิจประกอบด้วย 1.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้เป็นระบบ 2.เสริมสร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน บังคับการผลิต และการบริโภคในประเทศให้มากขึ้น 3.ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริการ 4.ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ระบบโลจิสติกส์ และ 5.พัฒนามาตรฐาน และระบบการตรวจสอบรับรองให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน

และต่างประเทศ ขณะที่เป้าหมาย คือ การเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก 213,000 ไร่ ในปี 2556 เป็นไม่น้อยกว่า 255,600 ไร่



เลอศักดิ์ วิวัตรกุลไพบูลย์

ในปี 2559 โดยปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี หรือจาก 71,800 ตัน ในปี 2556 เป็นไม่น้อยกว่า 88,160 ตัน ในปี 2559 และมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20 ต่อปี หรือจาก 1,900 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นไม่น้อยกว่า 2,280 ล้านบาท ในปี 2559 รวมทั้งยกระดับการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล อย่างน้อย 1 มาตรฐาน ให้มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านหรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 760 กลุ่ม

สำหรับยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2.พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 3.พัฒนาและส่งเสริมการตลาด สินค้า และบริการ และ 4.การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

เกาะข่าวเกษตร

๑๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558... ○ สำนักงาน สหกรณ์ ร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรใน
ปลุสัศัร อำเภอน้อย จังหวัดนนทบุรี ออก พื้นที่ ตำบลควนทอง อำเภอนอม จังหวัด
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ นครศรีธรรมราช ตามนโยบายกระทรวง
และรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของ เกษตรและสหกรณ์... ○ นายคมสัน จำรูญ
เกษตรกรในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ หมู่ 2 พงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้า
ด.ขุนศรี หมู่ 5 ต.ไทรน้อย หมู่ 5 ต.ทิวพัฒนา เกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) นำคณะ
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน... ○ ไทยเข้าศึกษาดูงานขั้นตอนการตรวจสอบ
ดร.จู่อะดี พงษ์สัมพันธ์ ร่องอริบตีกรม ถั่วลิสง ในโรงกะเทาะเปลือกถั่วลิสง และ
ประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สถานที่รวบรวมถั่วลิสงก่อนการส่งออกไป
การเขตเกษตรเศรษฐกิจด้านประมง ครั้งที่ ไทย ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว... ○
2/2558 ณ ห้องประชุมปากเปียน ชั้น 6 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง กรุงเทพฯ... ○ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย
นายสุกิจ รัตนวิจิตรกุล ประมงจังหวัด ให้กับผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและกรม
นครศรีธรรมราช นายพาสนธรรม ใจสนุก ประมง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย
ประมงอำเภอนอม นายเอกมัย มาลา เจ้า ดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร โดยมี นาย
พนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมง อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยชุดปฏิบัติ เกษตร นำชม ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม
การเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาค กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันก่อน... ○
เกษตรระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน

กิด มาไทย

กรมตรวจบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีด้านกฎหมายสหกรณ์ หวังเสริมทักษะบุคลากร-เสริมเชี่ยวชาญเล็บนายทะเบียนสหกรณ์

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมได้จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสหกรณ์หลายแห่งมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และคำแนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิก ขบวนการสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดย ปัญหาหลักเกิดขึ้น

จาก 2 ลักษณะ คือ 1.ปัญหาการทุจริตเกิดจากผู้บริหารและฝ่ายจัดการกระทำ การทุจริตด้วยวิธีต่างๆ 2.มีการดำเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดย การนำเงินของสหกรณ์ไปดำเนินการ ในธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งการสัมมนา จะทำให้ผู้สอบบัญชีและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขตอำนาจ ของนายทะเบียนสหกรณ์ การวินิจฉัย ปัญหาที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น

โคราชตัวผู้ปลูกมันสำปะหลัง พัฒนาศักยภาพผลิต¹⁴ต้นทุนผลิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ ขำศรีนุศ นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา เปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปี 2558 ที่ทางกรมวิชาการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังมาช่วยปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อคราวที่เดินทางมาตรวจราชการและรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกร อ.พิมาย ด้าน นายวุฒินันท์ สักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอเสิงสาง เปิดเผยว่า นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 1.0 ล้านไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อปีรวมกว่า 8 ล้านตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามันสำปะหลังนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแต่ปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่มีปัญหาขาดอาหารในดินเสื่อมโทรมและมีปัญหาดินดานหลายพื้นที่ จึงทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงดินและวิธีการเพาะปลูกใหม่ ๆ เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้โดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีผลผลิตมันสำปะหลังประมาณ 3-6 ตันต่อไร่ แต่ในส่วนที่มีการปรับปรุงวิธีการปลูกจะสามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึง 7 ตันต่อไร่ อย่างเช่นที่อำเภอเสิงสางมีเกษตรกรหลายรายที่พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยการใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกรวมถึงการจัดการดิน ให้นุ้ยตามความต้องการของพืชแต่ละระยะจะทำให้ได้ผลผลิตมากถึง 6-7 ตันต่อไร่

สำหรับโครงการดังกล่าวทางจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับทางกลุ่มคลัสเตอร์มันสำปะหลังโคราชดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2553 และขณะนี้เมื่อได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีก็มีการดำเนินงานขยายผลต่อเนื่อง ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างบูรณาการ และตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.หนองบุญมาก อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด และ อ.โนนไทย เนื้อที่เป้าหมายจำนวน 15,000 ไร่ ในการดำเนินการพัฒนาเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของมันสำปะหลังในพื้นที่เป้าหมายให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ภายในปี พ.ศ. 2562 และจะต้องให้ได้ 7 ตันต่อไร่ภายในปี 69 เพื่อเป็นแบบอย่างยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศต่อไป.

ไทยระลำ! เงินชะลอรับมอบข้าวจีทูจี

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผย ต่อเนื่องจาก 160 ในราต่อ 1 เหยียดสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 230 ในราต่อเหยียด ว่า ขณะนี้ บริษัทคอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ได้ชะลอการรับมอบ สหรัฐฯ ทำให้ผู้ส่งออกข้าวไม่กล้ารับคำสั่งซื้อข้าวจากตลาดนี้ส่งผลให้ปริมาณ ข้าวจากไทยในส่วนของสัญญาข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อน การส่งออกชะลอตัวตาม โดยการส่งออกไปตลาดในจีเรีย จากเดิมเฉลี่ย โดยเป็นการส่งมอบลอตที่ 6 และ 7 หรือแผนที่ 6 และแผนที่ 7 จากทั้งหมด เดือนละ 300,000-400,000 ตัน ปัจจุบันเหลืออยู่ 100,000-200,000 ตัน 1 ล้านตันซึ่งมีกำหนดส่งมอบในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.2558 เพราะสถานการณ์ เท่านั้น

ราคาข้าวในตลาดโลกตกลงอย่างหนัก ทำให้เอกชนจีนที่ซื้อข้าวต่อจาก นายวิชัยกล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำจากปัจจัย คอฟโก ประสบปัญหาขาดทุนจากส่วนต่างราคาซื้อขายตามสัญญา ที่สูงกว่า เศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมัน ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น ข้าวสาลี และ ราคาข้าวในตลาดขณะนี้

“ข้าวที่จะต้องส่งมอบให้จีนในแผนที่ 6 และแผนที่ 7 ผู้ส่งออกไทยได้ ข้าวโพด มีราคาตกต่ำตามราคาข้าว เบื้องต้นประเมินว่าทิศทางราคาจะเป็น เติบโตเร็วแล้ว ทั้งซื้อข้าวไว้ล่วงหน้า และจองเรือสำหรับขนส่ง แต่เมื่อมีการ 9 ล้านตัน ไม่ถึง 10 ล้านตันตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายไว้ “ปัญหา ระเบียบการรับมอบ ทำให้การค้าหวั่นระงับและส่งผลต่อราคาข้าวในประเทศไทย ดังกล่าวทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำลง ทั้งที่ขณะนี้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งอินเดียและไทย แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้ยอดเดอร์เพิ่มขึ้น ตอนนี้อยู่ส่ง ให้ลดลง เพราะความต้องการซื้อจากต่างประเทศหายไป”

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ตลาดในจีเรีย ซึ่งนำเข้าข้าวหนึ่งเฉลี่ยปีละ 3-4 ออกข้าวต้องประคองตัวเองไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”

ล้านตัน ได้เดินทางนโยบายลดการพึ่งพาการนำเข้า และมีปัญหาเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทย ปรับตัวลดลง ภายใต้นที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันส่งออกที่ลดลง ทำให้ไม่มีการค้าประกัน ล่าสุดอยู่ที่ตันละ 360 เหยียดสหรัฐฯ ลดลงจากวันที่ 2 ก.ย.2558 ที่อยู่ที่ตัน เงินสกุลหลักอย่างเหยียดสหรัฐฯ จากธนาคารกลางในจีเรีย เมื่อมีการซื้อขาย 368-370 เหยียดสหรัฐฯ แต่ยังคงสูงกว่าราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของ สิ้นค้าจะต้องรับเป็นเงินสกุลในราชของในจีเรีย ซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนค่าอย่าง เหยียดนามที่ตันละ 325 เหยียดสหรัฐฯ.

ห่วงหมกตฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอเพาะปลูก นายการะคมแผนรับมือ-มาตรการดูแลเกษตรกรเสนอในต.ค.นี้

● นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำ ห่วงเกษตรกรไม่มีน้ำเพาะปลูกหลังหมกตฤดูแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยแม้ฝนตกลงมา มาก สักระหวงเกษตรกร รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนกักเก็บน้ำ พร้อมมาตรการเยียวยาเกษตรกรเสนอภายในเดือนตุลาคมนี้

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำไม่เพียงพอ แม้ปัจจุบันในหลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนตกลงมามาก แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักยังคงมีปริมาณที่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติเฉลี่ยประมาณ 25% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้เพาะปลูกของเกษตรกรในช่วงหลังจากฤดูฝนสิ้นสุดลง จนถึงต้นปี 2559

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ การกักเก็บน้ำทุกส่วนทั้งปริมาณน้ำในเขื่อน สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ปริมาณน้ำบาดาล

ใต้ดินที่มีการจุดก่อนหน้านี้ รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดเล็กและอ่างเก็บน้ำที่มีการอนุมัติงบประมาณลงไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำมากน้อยเพียงใด และเพียงพอต่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชวงหลังฤดูฝนหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการข้อมูลโดยละเอียดเพื่อใช้พิจารณาประกอบกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะมีการนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ไปรวบรวมมาตรการในการช่วยเหลือจากกระทรวงต่างๆ ที่มีการจัดทำไว้แล้วในบางส่วนมานำเสนอในลักษณะแพ็คเกจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในบางพื้นที่ มาตรการในการจูงใจให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากไปเป็นพืชอื่น สัดส่วนที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกพืชในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งมาตรการทางการตลาดที่จะรองรับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในส่วนนี้ โดยมาตรการทั้งหมดให้รวบรวมและนำมาเสนอให้รัฐบาลพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้

"ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลในเรื่องของสถานการณ์น้ำและการรับมือภัยแล้ง รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่จะนำเสนอแล้วในเบื้องต้น แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการรวบรวม จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง รวมทั้งมาตรการเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้" พล.ต.สรรเสริญกล่าว

สำหรับแนวทางการเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำหรือหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวินมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง แต่พบว่ายังติดข้อจำกัดในหลายด้าน โดยเฉพาะข้อกฎหมายระหว่างประเทศ จึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปประสานงานกับจังหวัดที่แม่น้ำทั้งสองแห่งไหลผ่านให้ชุดแก้มลิง หรือทำแหล่งรองรับน้ำก่อนที่แหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสงขลา โดยจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะทำแก้มลิง เช่น จ.เลย จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย เป็นต้น ส่วนการจัดทำฝายจะทำใน 22 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน

ขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในช่องทางจราจรกระทรวงมหาดไทยได้รายงานว่าได้เตรียมแนวทางในการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เน้นการแก้ปัญหาหน้ารถที่เสียกีดขวางช่องทางจราจรออกจากช่องทางจราจรโดยเร็วโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และสถาบันอาชีวศึกษา ส่วนในต่างจังหวัดก็เน้นการระบายน้ำออกจากช่องทางจราจรต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางโดยสะดวก

คลังกระถวง |
■ สีต

ไม่ได้ขู่

B12

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์
เดินทางไปมอบนโยบาย
และแผนดำเนินการ ประจำปี
งบประมาณ 2559 ให้
ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ
นอกจากวางเป้าหมาย
3 ระยะ ระยะเร่งด่วน ระยะ
ต่อเนื่องและระยะยั่งยืน
แล้ว ท่านขอมอบนโยบาย
ส่วนตัวนิดหนึ่ง นั่นคือ ขอ
ให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯต้องปลอดคอร์รัปชัน เดือน
แล้วนะ หากจับได้โทษหนักแน่
“ถึงวันนั้น อย่าโกรธกันนะ” บิ๊กฉัตรออกตัว
พร้อมเตือนสติข้าราชการด้วยว่าเวรกรรมมีจริง ใครซน
ดิ่งคั้นอาจถูกสอบย้อนหลัง อันนี้ไม่ได้ขู่นะครั๊บบ...



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ตรึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่าแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

นายสมศักดิ์ ปรวีสุโข เหมทานนท์ ผวจ.ตรัง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นระบบ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น ได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน เกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้ง ทางด้านปัญหาราคาสินค้าเกษตรจาก สถานการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำโดยเฉพาะ ยางพารา ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยดำเนิน มาตรการแทรกแซงขึ้นราคายางพาราภายใน ประเทศ แต่ด้วยการรับซื้อภายในปริมาณน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานยางพาราทั้งหมด ภายในประเทศทำให้การแทรกแซงราคาคง กล่าวนำไม่มีผลต่อการพยุงราคาขายในตลาดให้สูง ขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถอยู่ ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการสนับสนุน ให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการผลิตเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลผลิต เพื่อลดความเสี่ยงด้านความ ผันผวนของราคาที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัย ภายนอกและลดการพึ่งตลาดต่างประเทศ

“ทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยางนั้นคือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนสถาบัน เกษตรกรที่มีศักยภาพดำเนินการผลิตยางพารา อย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการระดับต้นน้ำ จนถึงการผลิตขั้นปลายน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าใน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราขึ้นรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยางแผ่นสำเร็จรูป ยาง รองพื้นกันกระแทก ส่วนใหญ่ผลิตจากยาง ธรรมชาติใช้ปูพื้นหรือทางเดินบนอาคารโรงงาน สำนักงานสนามบิน ใช้ได้ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ ลาดเอียง ตามเด็กเล่น ศูนย์ออกกำลังกาย” นายสมศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้จากสภาพปัญหาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโครงการ Social Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่ออกแบบและจัดตั้ง ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยเฉพาะให้ด้าน ใดด้านหนึ่ง และจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถ สร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้โดยกำไรที่เกิด จากธุรกิจจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนต่อในธุรกิจ หรือใช้เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นใหม่ เพื่อ ขยายผลกระทบต่อสังคมให้กว้างมากยิ่งขึ้นโดย ใช้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม ใช้เพื่อขยาย ขอบเขตของธุรกิจ ใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อ สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจเพื่อสังคมแตกต่างจากธุรกิจ ปกติทั่วไปในแง่ที่จะไม่ประสงค์ที่จะแสวงหา กำไรสูงสุดแต่จะต้องมีผลประกอบการที่ได้ กำไรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินและขยายตัวต่อไปได้

อย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการ ดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรม ตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมและเพื่อเป็นการ สร้างและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา.

11 ข้อเรียกร้องจากชาวปาล์ม-ยางใต้

กราฟิกมติชนรายวัน | Malichon Daily Graphic (17.9.15)

- 
- 1 ให้ดูแลและชดเชยส่วนต่างราคาต้นทุน 3.38 บาท
 - 2 ให้เข้าร่วมปรึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
 - 3 สนับสนุนต้นทุนการผลิต
 - 4 ยกเลิกการซื้อขายแบบเบอร์เซ็นน้ำมันให้ใช้มาตรฐานปาล์มทะเลสาบสุกและสด
 - 5 ควบคุมการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า
 - 6 ปลัดดัน พ.ร.บ. การปาล์มโดยด่วน
 - 7 สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงงานสกัดน้ำมันจังหวัดละ 1 โรงงาน
 - 8 ชดเชยส่วนต่างราคายางพาราตามมติสมัชชาฯ
 - 9 เร่งบังคับนโยบายเน้นการบริโภคภายใน
 - 10 ออกนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชเสริม เพื่อแก้จน
 - 11 หยุดยุทธศาสตร์ทวงป่าคืนกับคนยากไร้ และปฏิรูปที่ดิน

เร่งผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๔) โดยได้มีการระดมความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้น

มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก ๒๑๓,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็น



ไม่น้อยกว่า ๒๕๕,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๙ โดยปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก ๗๑,๘๐๐ ตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็นไม่น้อยกว่า ๘๘,๑๕๐ ตัน ในปี ๒๕๕๙ และมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก ๑,๑๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ เป็นไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙



นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการยกระดับ การพัฒนา ให้มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน ให้มีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรวม ๗๐๐ กลุ่ม จากเดิมที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตแต่ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน

สู่ระบบรับรองมาตรฐาน

สำหรับยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนาการสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา และส่งเสริมการตลาด สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำหนังสือ นำเสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาหลังจากนั้นจะได้จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ โดยเร็วต่อไป ซึ่งเมื่อยุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบแล้ว จะสามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการสู่การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานต่อไป.

กฟก.ตีวเข้มพวง.เสริมความรู้ฟื้นฟูเกษตรกร

● **วัชรพันธุ์** จันทขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการผลิตให้แก่เกษตรกร จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานและบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเน้นให้พนักงานศึกษาดูงานด้านการผลิตและการสร้างอาชีพเพิ่มเสริมรายได้จากศูนย์เรียนรู้ต่างๆ จากนั้นประชุมเพื่อหาแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอบรมกับสำนักงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกอีกด้วย

เลขาธิการ กฟก.กล่าวอีกว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรทั่วประเทศมีสมาชิกหลายล้านคน มีผู้ขึ้นบัญชีให้แก้ไขปัญหาหนี้สินประมาณ 4 แสนรายโดยเข้าไปจัดการรับซื้อหนี้ของเกษตรกรจากธนาคารสหกรณ์ หรือโครงการที่ล้มเหลวของรัฐ และให้เกษตรกรผ่อนชำระหนี้กับกองทุนโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรเพื่อไม่ให้เกษตรกรกลับไปสู่วงจรหนี้สินอีก ดังนั้นการทำงานจากนี้จะเน้นการกระจายอำนาจให้แก่ระดับจังหวัดมากขึ้นและให้เข้าหาพี่น้องเกษตรกรในหมู่บ้านตำบลมากที่สุด รวมทั้งให้มีแผนโครงการพัฒนาอาชีพที่มาจากเกษตรกรอย่างแท้จริงไม่ใช่กำหนดจากส่วนกลางและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น

หนุ่ยเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยแทนการปลูกข้าว

อ้อย ถือว่าเป็นพืชพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำตาลทราย น้ำอ้อยพร้อมดื่ม กากน้ำตาลสามารถผลิตเป็นกระดาษหรือไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ และอ้อยมีปลูกกันทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ เพราะสภาพอากาศทางใต้ไม่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งว่า ราคาน้ำตาลโลกขณะนี้ถือว่าต่ำมาก อาจกระทบต่อกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในการเป็นเครื่องมือที่จะดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2558-2559 ให้กับชาวไร้อ้อยทั่วประเทศ และสิ่งที่น่ากังวล คือ ชาวนาหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกอ้อยแทน ทำให้ชาวไร้อ้อยเพิ่มขึ้น แต่ราคาอ้อยมีแนวโน้มจะตกต่ำ ส่งผลให้ราคาอ้อยในประเทศต่ำด้วย

นอกจากนี้สหกรณ์ได้ทำการรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกและบุคคลทั่วไปนำมาขายหรือแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายต่อให้ราคาดี ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกและเป็นกลไกในการต่อรองเจรจาทางธุรกิจ

สำหรับอ้อยในปี 2557 ที่ผ่านมามีมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น จำนวน 421.46 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด โดยผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 36 แห่ง

การรวบรวมผลผลิตอ้อยมีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ แต่มีมูลค่ารวบรวมผลผลิตอ้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 324.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.88 ของมูลค่ารวมผลผลิตอ้อยมากที่สุดจำนวน 239.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.81 ของมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2553-2557 การรวบรวมผลผลิตอ้อยผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันทุกปี ดังนี้ ปี 2554 ลดลงร้อยละ 13.33 ส่วนปี 2555 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.62 แต่ปี 2556 ลดลงร้อยละ 11.43 และปี 2557 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.13 ส่วนมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นจาก 174 ล้านบาท เป็น 421 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการรวบรวมผลผลิต





อ้อย ผ่านเครื่องช่วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านมา ขยายตัวจากปี 2556 ร้อยละ 26.43 หากพิจารณาภาพรวมในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตอ้อย และมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย เป็นสินค้าจำเป็นต่อการผลิตน้ำตาลทรายและเป็นพืช

พลังงานทดแทนที่ตลาดต้องการ ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่นาดอน ซึ่งให้ผลผลิตต่ำ มาปลูกอ้อยโรงงานทดแทน จึงคาดว่าในปี 2558 มูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.36